



# ดอนขงใหญ่

DonKhangYai News

Online

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับออนไลน์  
ฉบับที่ 39 ประจำเดือนเมษายน 2566

DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI



## ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖



## สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

“

...ในเดือนเมษายนมีช่วงวันสำคัญของชาติคือวันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญจัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว นายกศภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงความเคารพและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีนิยมอีกมากมาย สำหรับเดือนนี้อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนั้นจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่คณาจารย์และบุคลากรจะได้วางแผนในการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การทำงานของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพ เป็นคนดี และมีงานทำ และยังคงดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยก็จะยังดำเนินต่อไป และมีการเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกัน ในมหาวิทยาลัย เร็ว ๆ นี้...

”



ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



### ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ คำซื่อสัตย์  
วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร  
การท่องเที่ยว และสร้างสรรคองค์ความรู้ด้วย  
ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

### พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

### สารบัญ

## CONTENT

01

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างควาเิดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

03

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

16

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

19

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม

21

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น

26

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่

๑

การสร้างขีดความสามารถ  
ด้านอาหารและการท่องเที่ยว

# โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเด็กและคุกกี้เพื่อการประกอบอาชีพ



โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเด็กและคุกกี้เพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้แผนงานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การคิดต้นทุนเบื้องต้น ก่อนที่จะต่อยอดการอบรมภาคปฏิบัติ เมฆუნมอบ ประกอบด้วย เค้กโรลคาเฟ่แมคคาเดเมีย คัพเค้กชาไทย แยมโรล คุกกี้จ้าวไอซ์ คุกกี้คอนเฟรท แครนเบอร์รี่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนคร แซ่สี ผู้เชี่ยวชาญด้านขนมอบ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนการฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ยุทธศาสตร์ที่

2

การยกระดับ  
คุณภาพบัณฑิต

# สาขาวิชาศิลปศึกษา รวมพลแสดงฝีมือ ปั้นประติมากรรมจากเกลือ ในเทศกาล ART OF SALT ครั้งที่ 8



คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า นำผลงานประติมากรรมเกลือ ร่วมจัดแสดงในเทศกาล Art Of Salt ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ จุดชมวิวกางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการนำเกลือจำนวน 2,000 กิโลกรัม มาผสมกับ แป้งข้าวเจ้าวอกวน 300 กิโลกรัม มาบรรจุขึ้นเป็นผลงานประติมากรรมเกลือที่สวยงาม แปลกตาในผลงานการปั้นแต่ละชิ้น ทั้งการปั้นอ้อมกอดแห่งรักที่สื่อความหมายถึง

ความรักความผูกพันของคนในชุมชน และงานนั้นเป็นรูปต่างๆ ขณะที่สถาบันเกลือทะเลไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกลัวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกลือทะเลไทยได้นำนิทรรศการที่เป็นผลงานการวิจัยไปจัดแสดงภายในงาน เช่น สตูกเกลือทะเล ซึ่งทำมาจากเกลือ นอกจากนี้ยังมีมุมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการระบายสีเกลือ การทำสสาม จากเกลือ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก

# กองพัฒนานักศึกษา เปิดวิทยาเขตโป่งสลอด ถ่ายทอดการดำเนินงานวิศวกรรมสังคม



อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราชกุล รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาวิศวกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิลาปวัฒน์ธรรมพร้อมด้วยบุคลากรและผู้นำนักศึกษา จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา และวิศวกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโครงการอบรมสัมมนา Soft Skill เพื่อให้บุคลากร

และผู้นำนักศึกษาพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำกับการทำจิตอาสา สร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ ปีการศึกษา 2566

โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วิศวกรรมสังคมเกษตรพอเพียง วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและพัฒนาการของวิทยาเขตโป่งสลอด ตั้งแต่การเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ไปจนถึงพัฒนาการในปัจจุบันตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนโป่งสลอด เช่น การทำน้ำตาลโตนด น้ำตาลสด กองม้วนน้ำตาลโตนด เป็นต้น

# คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวะกรสังคม



งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวะกรสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวะกรสังคม ได้รับเกียรติจากนายกิตติภพ รักษาราชกุล

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษามาเป็นวิทยากร ได้ให้ความรู้และฝึกทักษะในการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษา โดยใช้เครื่องมือวิศวะกรสังคมทั้ง 5 ได้แก่ ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต Timeline พัฒนาการ Timeline กระบวนการ และ M.I.C. Model เพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็น นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรรม ซึ่งจะมีการนำทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ ไปฝึกปฏิบัติในกิจกรรมอื่นต่อไป



# คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรม ICT LITERACY รู้เท่าทันเทคโนโลยี



สโมนิสศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงาน  
กิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรม ICT Literacy รู้เท่าทัน  
เทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะ  
ครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน  
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์พัฒนานาวิชาชีพระ

กิจกรรมอบรม ICT Literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์  
ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวิทยากรในการบรรยาย  
ให้ความรู้ในเรื่องความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
Literacy) และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

# กองพัฒนานักศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สงขลา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน วิศวกรรมสังคม



อาจารย์จิรภาคนเขียวรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร  
กองพัฒนานักศึกษา แทนนำนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา เดินทางมาศึกษาดูงานกองพัฒนานัก  
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเรื่องการดำเนิน  
งานของ กองพัฒนานักศึกษาและวิศวกรรมสังคม โดยมี  
อาจารย์ ดร.เมธาจิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษา  
ราษฎร์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  
พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาวิศ  
กรสังคม มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อ  
วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอ  
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นักศึกษา  
วิศวกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าไปดำเนินการ  
พัฒนาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ประกอบด้วย การทำน้ำ  
ตาลโตนด การเคี้ยวตาล การทำทองม้วนน้ำตาลโตนด  
เป็นต้น นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าแลกเปลี่ยน  
ความรู้การดำเนินงาน ณ ศูนย์วิศวกรรมสังคม (เกษตรพอเพียง)  
วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ  
และพัฒนากองของวิทยาเขตโป่งสลอด ตั้งแต่การเข้าไป  
ปรับปรุง พื้นที่ไปจนถึงพัฒนาการในปัจจุบัน

# สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม S.C.I. MARKETPLACE



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม S.C.I. Marketplace ภายใต้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภายใต้การดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการดำเนินงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (PBRU DNA) ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล และด้านอัตลักษณ์เฉพาะวิชาชีพ

/ศาสตร์เฉพาะ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน โดยเฉพาะด้านลักษณะบุคคล ได้กำหนดให้มีคุณลักษณะตาม PBRU DNA ที่สำคัญคือการมีคุณลักษณะ Entrepreneur Literacy หรือการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ต่อผลการประกอบการให้แก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีการนำเสนอการดำเนินงาน Business Model Canvas ของแต่ละผู้ประกอบการ การแข่งขันทางเตงโม S.C.I. Eat แผลก และเมื่อเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

# นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา : เพิ่มงานหรือลดภาระ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา : เพิ่มงานหรือลดภาระ ที่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นในรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ศึกษาพิเศษฯ จักรการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 514 ท่าน

สืบเนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการทำงาน ในทุกภาคส่วน หลายหน่วยงานได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับเพื่อให้ นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึง ผู้สนใจ ได้มีเวที ในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

สำหรับประเด็นในการสัมมนา ประกอบด้วย

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ ชรอยนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากร
2. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประกันคุณภาพ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยอนิดา จันทรวงค์ ผู้จัดการหน่วยประเมิน สมศ. และ ผู้อำนวยการปียวัน เครือนาค ผู้ประเมินภายนอก สมศ. เป็นวิทยากร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับ PDPA ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กศพล หอมคง คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการชั้นเรียน ได้รับเกียรติจาก คุณครูวัณพร บุญชู ครูกรมโครงการ

# UBIS CLUB จัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงาน และปิดกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2565



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณี คอนจจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการผลการดำเนินงานของนักศึกษาชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (UBIs Club) พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิด

อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาชมรม UBIs Club เข้าร่วม

ในปีการศึกษา 2565 ชมรม UBIs Club มีนักศึกษาจากทุกคณะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 257 คน มีคณะกรรมการและคณะทำงานจำนวน 22 คน และ



อาจารย์ ที่ปรึกษา 3 คน ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไซต์และออนไลน์ จำนวน 62 ชั่วโมง ในหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาชมรม UBIs Club เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้สร้างไอเดีย ธุรกิจและวางแผนธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 หลักสูตรย่อย ได้แก่ ความรู้พื้นฐานการจัดการธุรกิจ ยุคดิจิทัล การวิเคราะห์โอกาสและการสร้างไอเดียธุรกิจ ยุคดิจิทัล การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐาน Customer Centric การ Pitching อย่างไรโดนใจนักลงทุน และการบริหารการเงิน การบัญชียุคดิจิทัล

2) การสนับสนุนงบประมาณจัดทำผลิตภัณฑ์ ต้นแบบให้แก่สมาชิกชมรมทีมละ 1,000 บาท เพื่อทดสอบ ตลาดไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง

3) การสรุปผลการดำเนินงาน พบว่า จากการ

ทดสอบตลาดทำให้นักศึกษามียอดขาย 388,864 บาท และมีกำไร 145,298 บาท มีสมาชิกสนใจเริ่มต้นธุรกิจของตนเองและต่อยอดธุรกิจครอบครัว โดยสมัครเข้ากลุ่มกรอง เพื่อบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา TOR 2566 – 2567 จำนวน 5 คน และได้รับคัดเลือกเป็น Pre – Incubation ทั้ง 5 คน ได้แก่ นางสาวพรนภา เลือเต่า ผลิตภัณฑ์ Brownies Gluten Free นางสาวดารณี เพิ่มพูน ผลิตภัณฑ์แซนด์วิชออมแลกเกาหลีส้มมะนาว นางสาวประภัสสร รูปประทีป ผลิตภัณฑ์ขนมเส้นปลา กู นางสาวญานิสสา พันภัย และนางสาวกัญญารัตน์ ดวงดี ผลิตภัณฑ์เทียนหอม Luxurrose

สำหรับชมรม UBIs Club จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้มีความรู้การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน หรือหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ หรือ UBI ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรม

# คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565



ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.สุราสีนี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีการบรรยายจากวิทยาการ และคณะกรรมาการ ฝ่ายฝึกฯ ให้ความรู้ทั้งหมด 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

- 1) ทิศนคติ และแนวการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในยุคปัจจุบัน วิทยาการ คือ คุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานกรรมการ บริษัท เจซี เจพลาส จำกัด บริษัท เคร่า คอสเมติกส์ จำกัด รองเลขาธิการสมาคมสถาบันพระปกเกล้า
- 2) การดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน วิทยาการ คือ อาจารย์ ดร.สุราสีนี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- 3) การแนะแนวอาชีพ ผู้การเป็นที่ปรึกษาการเงิน แบบครบวงจร วิทยาการ คือ คุณพรพรรณ ประมุงกิจ ผู้บริหารส่วนสรรหาและพัฒนาตัวแทน และที่ปรึกษาการเงิน บมจ กรุงเทพ ประกันชีวิต

4) หลักการเขียนเรซูเม่แบบไหนให้โดนใจ HR และ Workshop วิทยาการ โดย คุณนพพล นาทองใบ Special Lactutor บริษัท Job Top Gun

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สหกิจศึกษาและเพื่อสร้างแนวทางสู่การทำงานในอนาคต

# คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสืบสานประเพณี รวมสัมพันธ์ไอที ส่งพีสู่เส้นทางทำงาน



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการสืบสาน  
ประเพณี รวมสัมพันธ์ไอที ส่งพีสู่เส้นทางทำงาน  
(ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันที่ 11 เมษายน  
2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  
ที่กำลัง จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้ก้าวเข้า  
สู่วิชาการ อย่างมั่นคง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่ง  
เสริมการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง  
คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และยังได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่  
กำลังจะสำเร็จ การศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึง  
ประสงค์ ต่อสถานประกอบการและสังคมใน

โอกาสต่อไป

ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับเกียรติ  
จากอาจารย์กรรต เจริญผล และอาจารย์  
สุกัญชสิกาบุญมาธรรมเป็นวิทยากรอภิปราย  
ในหัวข้อการเตรียมความพร้อม ทักษะคติและ  
การปรับบุคลิกการทำงาน คุณวัลลภ ผ่านคุ้ม  
และคุณธวัชรัตน์รัตนยศเป็นวิทยากรอภิปราย  
ในหัวข้อ ทักษะพื้นฐานการดำเนินชีวิตกับวัย  
ทำงานงานรับราชการและยังได้จัดให้มีพิธีการ  
รดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู  
เป็นการจงมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพร  
เพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิตให้กับนักศึกษาต่อไป



# นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) เข้ารับโอวาทจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐจีน



อาจารย์ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนเดินทางไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่าง ประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโครงการ 2023 นำนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ PBRU-NPUST Student Exchange/Internship Abroad Program ณ Department of Hotel and Restaurant บริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) จำนวน 7 ราย ได้แก่ Management, National Pingtung University of นางสาวอาทิตย์ยา โพธิ์สุวรรณ นางสาวอริชาน แก้วโมรา Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 26 นางสาวชนิษดา ชูประทีป นางสาวกมลชนก หมูยา มิถุนายน 2566 ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นางสาวศรียารัก อารักขา นายสามารถ นาล้วนและ เพชรบุรี ในการสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยว นางสาวฐนิชา คนชื้อ เข้ารับโอวาทจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และวิทยาการสุขภาพ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ คณบดี

ยุทธศาสตร์ที่

3

การผลิตและพัฒนา  
วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของผู้เรียนโรงเรียนเครือข่าย  
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนในจังหวัดเพชรบุรี  
และประจวบคีรีขันธ์



โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน  
ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนกองทุนใน  
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพชรบุรีให้การดูแล จำนวน 41 แห่ง เข้าร่วมการอบรม  
เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)

ของผู้เรียน ที่คณะครุศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์  
ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้น  
ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์  
พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพชรบุรี

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการ



ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน ตชด. และโรงเรียน กองทุนการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการลงนาม ความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสาน ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อดำเนินงานในการพัฒนา โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับการศึกษาทั้งของนักเรียน ครูและผู้บริหาร อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์การจัดการเรียน การสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่ง

ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลจากการ ส่งเสริมคุณธรรม เช่น รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัล การประกวดโครงงานคุณธรรม รางวัลสถานศึกษาที่มี ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ITA Online ระดับ AA

ในปีงบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร์ได้ดำเนิน โครงการต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยใช้ โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการคิดขั้นสูงของผู้เรียน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน พัฒนากิจกรรมการคิด ขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก การใช้สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้อร่วมสมัย มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นตามความสนใจ ความถนัด ของผู้เรียนตามบริบท จุดเน้นของสถานศึกษาและชุมชน แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่

44

การวิจัยและพัฒนา  
นวัตกรรม

# สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก



อาจารย์ ดร.ทวีพัฒน์ วิจิตปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีนักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกและต่อยอดเชิงพาณิชย์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกนั้นกลยุทธ์หนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย คือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการ และพัฒนาการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่แหล่งทุนกำหนด เพื่อนำมาสู่การได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพและตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว และทุนอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่



การพัฒนาท้องถิ่น

# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมสร้างความเข้าใจ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้อง SU 504 อาคารนิเวศน์นิรมิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณแดงว่า เลขาธิการและกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดย อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางพระราชดำริ มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์และกรอบการสร้างจิตสำนึก

การประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี และยังเป็น การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



# คณาจารย์คณะครุศาสตร์ นำผู้แทนจากชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ ลงพื้นที่ชมการสาธิตการทอผ้า ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า



คณาจารย์คณะครุศาสตร์นำโดยอาจารย์ ดร. นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์ นำทีมอาจารย์ บุคลากร และผู้แทนจากชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานชุมชน เข้มแข็งบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ทอผ้าเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้มีการดำเนินกิจกรรม

ทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนในเขตตำบล ไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จึงได้นำผู้แทน จากชุมชนไร่ใหม่พัฒนาลงพื้นที่ตำบลเขาเต่า เพื่อชม การสาธิตการทอผ้า วิธีการและแนวทางการพัฒนาศูนย์ หัตถกรรมบ้านเขาเต่า เพื่อนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์ หัตถกรรมและการสร้างสรรค์ลายผ้าของชุมชนตำบล ไร่ใหม่พัฒนาต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  
การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบสู่สังคมสูงวัย  
พร้อมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยกิจกรรม  
"สงกรานต์เบิกบานใจ หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น"



วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบสู่สังคมสูงวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีร้อยตำรวจตรีทนศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิงสุพิศรา นุตรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า "ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรักและผูกพันต่อกัน อีกทั้งภาควิชาฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่นภายใต้บริบทของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยมีความเชื่อที่ว่าผู้สูงอายุยังสามารถทำคุณประโยชน์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปุชนิยบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชน ดังนั้น ทุกองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะที่การส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ที่ถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานขององค์กรต่าง อันจะนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป"

นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "สงกรานต์เบิกบานใจ หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุและเด็กในระดับปฐมวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างรุ่นสู่รุ่น โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสงฆ์น้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การก่อเจดีย์ทราย การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ และการร่วมสนุกด้วยการร้อง

# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยการเพาะเลี้ยงและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำรินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริสู่ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพาะเลี้ยงและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปุ๋ยไส้เดือนในวิทยาเขตโป่งสลอดส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร โดยได้รับเกียรติจากวิคุณนิตพงศ์ เพชรพันธ์ช่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไส้เดือนจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการใช้อุสดูเหลือใช้หรือแม้แต่วิสสุกรรมชาติในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำปุ๋ยจากวิสดูเหลือใช้ในพื้นที่ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่

6

การเพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหาร

# โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนมுக จ.แพร่



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะทำงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูก อำเภอสองแคว จังหวัดแพร่ ในการศึกษาดูงานดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมต่าง ๆ โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้การกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและมอบหนังสือจากผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงจ๋า กรรมการและเลขาธิการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ



เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท จินวานิชย์ จำกัด นำโดยนายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จินวานิชย์ จำกัด ในโอกาสเดินทางมาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะสนับสนุนและช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน วิชาการและการพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพ และระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและการแพทย์ แลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้

แก่คณาจารย์และนักวิจัย สามารถทำการค้นคว้าในโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม

ขณะที่บริษัท จินวานิชย์ จำกัด จะศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิจัยแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสนับสนุนด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันดำเนินการ

สำหรับเป้าหมายที่ดำเนินการร่วมกันครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยด้านการผลิตนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้และทักษะด้านระบบเทคโนโลยี อัจฉริยะทางการแพทย์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ศึกษาวิจัยสุขภาพและการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งผ่านข้อมูลทางการแพทย์ และจะร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมด้านงานบริการวิชาการอื่น ๆ กับองค์กรของรัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

# การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการ



งานบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง SU 504 อาคารนิเวศน์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเขียนอ้างอิงหรือการเขียนบรรณานุกรมเป็นรูปแบบการรวบรวมสารสนเทศจากสารคดี สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลจากสังคมออนไลน์ ปรากฏอยู่ท้ายบทหรือท้ายเล่มของเอกสาร เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เราสืบค้นให้ผู้อ่านได้รับทราบ โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจะนิยมเขียนในรูปแบบ APA หรือ (American Psychological Association) ซึ่งการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการ

เป็นเอกสารทางวิชาการอย่างหนึ่ง เพื่อให้คู่มือปฏิบัติงานหลักนำไปใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และนำไปใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สร้างคู่มือปฏิบัติงานหลักที่มีคุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประอรนุช หงษ์ทอง ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมาญ วงศ์สว่างศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักการและวิธีการเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ

# มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ GREEN LIBRARY และ GREEN OFFICE



วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ Green Library และ Green Office ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานของห้องสมุดสีเขียว และการดำเนินงานของสำนักงานสีเขียวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อกัน



# อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน " ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา "



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า ผู้ผลิตผ้า เข้ารับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” ประเภทผ้าบาติก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐชัชย นำพูลสูงสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และประชาสัมพันธ์แบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” ให้กับกลุ่มทอผ้าที่เป็นช่างทอผ้า ผู้ผลิตผ้าและช่างหัตถกรรม ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้ร่วมสมัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

สำหรับผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษา ค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ ทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับลายดอกกรักที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ พระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้า เยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวไทยทุกคนที่มุ่งมั่นสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชกัญญา” มอบให้กับอาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่หอเกียรติภูมิปัญญา และมอบให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยสังขร – มะริดศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานสมโภช  
พระอุโบสถ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ  
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร



เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระอุโบสถ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปิดทองหลวงพ่อดิศิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2566

งานสมโภชพระอุโบสถ จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอด และประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมทางโบราณสถานและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จัดอยู่ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร ตลอดจน ปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานพระพุทธศาสนาอันดีมา รวบรวมส่งเสริมให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญกุศลแสดงความ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ

กิจกรรมภายในงานมีการจัดขบวนแห่หลวงพ่อดิศิทธิ์สิทธ์วัดมหาธาตุวรวิหาร การปิดทองพระประจำวัน สรงน้ำพระ ทอดผ้าป่าตลอดชีพ ทอดผ้าป่าลอยฟ้า นิทรรศการพระเครื่องพระบูชา งานสกุลช่างเมืองเพชร การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

## กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรท.อุตรดิตถ์ ในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษาและวิศวกรรมสังคม



อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราชกูร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาวิศวกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางมา

ศึกษาดูงานการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาและวิศวกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในส่วนของการดำเนินโครงการวิศวกรรมสังคม ได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและพัฒนาการของวิทยาเขตโป่งสลอด ตั้งแต่การเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ไปจนถึงพัฒนาการในปัจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนโป่งสลอด เป็นต้น

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
ที่มีการ Citations ใน **Google Scholar**  
JANUARY 2023

# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อันดับ **2** ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ **25** ของไทย

อันดับ **3041** ของโลก

ที่มา WWW.WEBOMETRICS.INFO

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

RANKING WEB OF UNIVERSITIES

# WEBOMETRICS

JANUARY 2023

# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อันดับ **7** ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ **45** ของไทย

อันดับ **5,527** ของโลก

ที่มา WWW.WEBOMETRICS.INFO

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานสื่อสารองค์กร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
โทร. 032-708612

www.pbru.ac.th

Facebook : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Instagram, Twitter : Student\_of\_pbru